



ข่าวประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

ขอเพิ่มเที่ยวบิน ตะวันออกกลาง

รับต่างชาติ
รักษาตัวพ.
ทรัพย์สินเร่ง
ไปทำเนียบ
รัฐบาลเอาน้ำ ★ มีต่อหน้า 11



ข่าวประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ขอเพิ่มเที่ยวบิน ☆ ต่อจากหน้า 1
 เคนเครื่องรับนักลงทุน-นักธุรกิจ-นักท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเจอโควิด-19 ชัดชะอ่วม รรมช.สธ. ชักธงหนุนเพิ่มสายการบินรับผู้ป่วยต่างชาติเข้ามา รักษาโรคอื่นๆในไทย หลังพบมีอีกนับหมื่นต้องการมา ขณะที่ไทยยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 10 คน มีชาวต่างชาติ ด้วย ส่วนปลัดสาธารณสุขเล็งเสนอแผนการรับมือ และแนวทางการเปิดประเทศยาวีวีวีไวรัสที่ได้ผลสุด ตอนนี้อยู่การสวมหน้ากากอนามัย พร้อมขอให้คน สธ.ทำให้เป็นตัวอย่าง ส่วนสถานการณ์ทั่วโลกยอด ติดเชื้อยังเพิ่มต่อเนื่อง ด้านผู้นำสหรัฐฯทำเรื่องสุดซ็อก ออกจาก รพ.กลับทำเนียบขาวรีบร้อย ไม่ยอมสวม หน้ากากป้องกันหน้าซ้ำเรียกองค์คณะกันอย่ากลัวไวรัส โลกนอกจากยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของ โควิดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ ยังไม่มีวิธีแหวจะลดความรุนแรงแล้ว ยังเจอกับภาวะ เศรษฐกิจถดถอยถ่วงหน้า โดยเมื่อวันที่ 6 ต.ค.กรม ควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในไทยว่ามีผู้ติดเชื้อ รายใหม่ 10 คน จาก 4 ประเทศ/ดินแดน คือ คูเวต ฮองกง รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา แบ่งเป็น คนไทย 7 คน ชาวต่างชาติ 3 คน (คูเวต, รัสเซีย) ทุกคนเข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด ไม่มีผู้ป่วย กลับบ้านเพิ่ม ทำให้ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 8,890 ราย มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 151 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 8,000 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 คน ประกอบด้วย มาจากคูเวต 2 คน เป็นชาวไทย อายุ 38 ปี อาชีพรับจ้างเข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ใน จ.ชลบุรี พบเชื้อจากการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 4 ต.ค. (วันที่ 12 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ ก่อนหน้านั้นพบผู้ติดเชื้อ ในเที่ยวบินเดียวกัน 3 ราย คนที่ 2 เป็นชายชาว คูเวต อายุ 61 ปี เข้ากักตัวในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine : AHQ) ใน กทม.รายนี้เป็นผู้ติดตามผู้ป่วยที่มา รักษาด้วยโรคอื่น พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 3 ต.ค. (วันแรกของการกักตัว) ไม่มีอาการ เข้า รับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนใน กทม.

เดินทางมาจากฮองกง 8 คน ประกอบด้วย ชายไทย 2 คน อายุ 31 และ 40 ปี กักตัวในสถานที่ ที่รัฐจัดให้ ใน จ.สมุทรปราการ ทั้ง 2 ราย พบเชื้อ จากการตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 4 ต.ค. (วันที่ 11 ของ การกักตัว) ไม่มีอาการ ก่อนหน้านั้นพบผู้ติดเชื้อใน เที่ยวบินเดียวกัน 3 ราย อีกคนเป็นหญิงไทย อายุ 22 ปี เข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ใน กทม.พบ เชื้อจากการตรวจครั้งแรกวันที่ 3 ต.ค. (วันที่ 4 ของ การกักตัว) ไม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ใน จ.นนทบุรี

มาจากรัสเซีย 2 คน เป็นชาวรัสเซียทั้งคู่ พบเชื้อจากการตรวจครั้งแรก วันที่ 3 ต.ค. (วันที่ 5 ของการกักตัว) ไม่มีอาการ ก่อนหน้านั้นพบผู้ติด เชื้อในเที่ยวบินเดียวกัน 1 ราย คนแรกเป็นชาย เข้ากักตัวในสถานกักตัวทางเลือก (ASQ) ใน จ. สมุทรปราการ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เอกชนที่ จ.นนทบุรี รายที่ 2 เป็นหญิง อายุ 42 ปี เข้ากักตัวในสถานกักตัวทางเลือก (ASQ) และ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนใน กทม. ส่วนอีก 3 คนที่เหลือมาจากสหรัฐอเมริกา ทั้งหมด เป็นหญิงไทยอายุ 28 ปี อาชีพพนักงานโรงแรมเข้า กักตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ที่ จ.ชลบุรี พบเชื้อจาก การตรวจครั้งแรกวันที่ 4 ต.ค. ไม่มีอาการ

ต่อมา นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง สาธารณสุข มอบนโยบายแก่ผู้บริหารส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคอย่างเป็นทางการผ่านระบบวิดีโอ ถึง มาตรการการรับมือโรคโควิด-19 ว่าขอให้บุคลากร ของกระทรวงสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัย ให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน ทั้งนี้ มีข้อมูลจากฝ่ายวิชาการยืนยันว่า การสวม หน้ากากอนามัยเป็นวิธีขึ้นประจำวันที่ป้องกันโรค โควิด-19 ได้ผลที่สุด พบว่าผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบิน และสวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลา มากถึงผู้ป่วยโควิด-19 ใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง ผู้โดยสาร ที่สวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาเกินเวลาครึ่งประเทาน อาหารในช่วงสั้นๆไม่ติดเชื้อโควิด-19 แสดงว่าการใส่ หน้ากากอนามัยสามารถสู้กับโรคนี้ได้

ปลัด สธ.กล่าวอีกว่า กระทรวงจะเสนอ มาตรการความพร้อมและฉกักตัวใหม่สำหรับการ รับมือการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ เพื่อ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ผ่านมาจากทัศน หรือกักรพของประเทศไทยในช่วงแพร่ระบาดสูงจะ เป็นรูปหอไอเฟล ที่มีจำนวนผู้ป่วยจำนวนมาก และ เมื่อเรามีการตรวจพบและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งประชาชนให้ความร่วมมือ ทำให้ฉกักตัว ระยะเวลาเป็นรูปจอมปลวก และจำนวนผู้ป่วย ลดลงเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันเป็นรูปจุงจิ๋ว อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขจะนำเสนอฉกักตัวและแนวทาง ป้องกันโรค หากเกิดการแพร่ระบาดในระลอกถัดไป พร้อมทั้งแผนรับมือเพื่อให้ประชาชนเตรียมตัวและ แสดงความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง เสนอว่าสถานการณ์ไ้บังคับที่ประชาชนไม่ต้องสวม หน้ากากและเป็นระยะเวลาเท่าใดที่ยังปลอดภัยเช่น ถอดหน้ากากถ่ายรูปช่วงเวลาสั้นๆครั้งหนึ่งก็ถึง นาที้ เป็นต้น เพราะต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถสวม หน้ากากได้ตลอดเวลา

ส่วนแนวทางการเปิดประเทศต้อนรับนัก ท่องเที่ยวที่แน่นอน นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่าการจะต้องเริ่มต้น จากการแจ้งประตูค่อยๆเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยว จากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำก่อน ลดวันกักตัวลง โดยจะนำเสนอตามหลักวิชาการว่าหากลดวันกักตัว

เหลือ 10 วัน สามารถควบคุมโรคได้ก็เปอร์เซ็นต์ กักตัว 7 วัน ควบคุมโรคได้ก็เปอร์เซ็นต์เพื่อให้ เห็นภาพเปรียบเทียบกันที่ชัดเจน เพื่อสร้างสมดุล ระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจ

อีกด้านหนึ่งที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กทม. นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ หลังเข้าชมการบริหารจัดการโครงการโรงพยาบาล กักกันแห่งรัฐทางเลือก (AHQ) ของรพ.บำรุงราษฎร์ ว่าโครงการโรงพยาบาลกักกันแห่งรัฐทางเลือกเป็น หนึ่งนบริการที่เป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยชาวต่างชาติ ที่ไม่เป็นโรคโควิด-19 เข้ามาเข้ารับรักษาใน โรงพยาบาลไทย ขณะนี้มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วม โครงการ 154 แห่ง ให้บริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ ประมาณ 1,000 กว่าราย และยังมีอีกเป็นหมื่นราย ที่ต้องการมารักษาที่ไทย แต่ยังคงติดปัญหาเรื่องของ สายการบินที่เป็นคอขวดยังไม่อนุญาตให้ทำการบิน ได้ คงต้องหารือกับ สบค. กระทรวงคมนาคมและ ฝ่ายความมั่นคง ที่น่าจะเพิ่มสายการบิน โดยเฉพาะ สายการบินตะวันออกกลาง หากเปิดเพิ่มได้จะเป็น โอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ

ขณะที่นายไพโรจน์ ชูโชติถาวร ประธาน คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจ แสดงความวิตกกังวลถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจของ ประเทศหลังจกนี้ว่า ไทยต้องเดินหน้าเปิดประเทศ ในระดับควบคุมการระบาดของโควิดได้ เพราะแม้ ว่าจะมีการคลายล็อกดาวน์ 6 ครั้งแต่ตราบไคที่ยัง ไม่เปิดประเทศก็ไม่สามารถผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ดีขึ้นมาได้ เพราะ จีดีพีตลอดปีนี้จะติดลบร้อยละ 8-10 หมายถึง มูลค่าจีดีพีที่จะหายไป 1.5-1.7 ล้านล้านบาทภายใน ปีเดียว ทั้งที่ว่าว่าจะสะสมจีดีพีได้ 1 ล้านล้านบาท ใช้เวลาถึง 10 ปี สถานการณ์ตอนนี้เปรียบเหมือน คนที่อยู่ติดชั้นบน คนที่เป็นข้าราชการ ได้รับเงินเดือน เท่าเดิมอาจไม่รู้สึกละอะไร แต่คนที่อยู่ติดชั้นล่างกำลัง จะตาย หากรอคนข้างบนรู้สึก ทั้งติดคงล้มไปแล้ว พร้อมตั้งข้อสังเกตด้วยว่า เงื่อนไขการเปิดให้ นัก ท่องเที่ยวหรือนักธุรกิจเข้ามาในประเทศไทย มี หลักเกณฑ์ซ้ำซ้อนมากไปหรือไม่ เพราะให้ตรวจ โควิด 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง มาถึงก็ต้องตรวจ อีก และระหว่างกักตัว 14 วันก็ต้องตรวจการกักกัน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางทำให้เดินทางวันจันทร์ไปไม่ได้ เพราะติดวันเสาร์-อาทิตย์

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) ว่าก่อนเข้าดูวาระการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว. กลาโหม ได้พูดถึงการลงพื้นที่แหลมฉบัง จ.ชลบุรี เพื่อติดตามการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังและโครงการ



ข่าวประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

ที่เชื่อมโยง และประชุมร่วมกับนักธุรกิจในการโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ อาทิ การเปิดให้นักธุรกิจ นักลงทุนเข้ามาในประเทศเพื่อเตรียมการและตรวจสอบโครงการ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเปิดให้เดินทางเข้ามา ในวันที่ 7 ต.ค.จะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ คอบศ.

สำหรับความเสียหายอาการป่วยโควิด-19 ของนาย โคนันด์ ทริมปี ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ที่เข้ารักษาตัวในศูนย์การแพทย์ทหารวอลเตอร์รีด ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.เมื่อวันที่ 2 ต.ค. โดยได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง อาทิ การให้ออกซิเจน, ยาสเตียรอยด์ แต่ในวันที่ 6 ต.ค. ผู้นำสหรัฐฯ ก็ทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเดินทางกลับทำเนียบขาว ระบุว่าตัวเองรู้สึกดีขึ้นมากและขอให้ประชาชนอย่ากลัวไวรัส กลับไปทำงานตามปกติ ต่อมานายทริมปียังปรากฏตัวที่ระเบียงทำเนียบขาวและถอดหน้ากากอนามัยให้สื่อมวลชนบันทึกภาพด้วย ต่อมา นพ.ดอน คอนเลย์ หมอประจำตัวผู้นำสหรัฐฯ ซึ่งแจ้งถึงเรื่องนี้ว่าทีมแพทย์เห็นพ้องในเรื่องสภาพร่างกายของนายทริมปีและสนับสนุนให้เดินทางกลับทำเนียบขาว เมื่ออาการของนายทริมปี ถือว่ายังไม่ฟื้นจัด อันตราย และนายทริมปีจะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ต่อเมื่อสภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

นอกจากนี้ สื่อมวลชนสหรัฐฯพากันตั้งข้อสงสัยว่า ความจริงแล้วนายทริมปีป่วยมากน้อยเพียงใด เพราะทีมแพทย์ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลอาการหรือผลการสแกนปอดของนายทริมปี ทั้งที่เป็นจุดที่ไวรัสจะมักจะเข้าเส้นงานผู้ป่วย อ้างว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และนายทริมปีไม่อนุญาตให้เปิดเผย เช่นเดียวกับสาเหตุที่ทีมแพทย์ต้องให้ยาสเตียรอยด์ “เดกซามิธาโซน” ที่เหมาะกับผู้ป่วยอาการหนัก รวมถึงปฏิเสธที่จะเปิดเผยผลตรวจหาเชื้อล่าสุดของนายทริมปี ที่แสดงค่าเป็นลบคือไม่พบการติดเชื้อนั้น ตรวจเมื่อใด นอกจากนี้ ทำเนียบขาวปฏิเสธที่จะชี้แจงมาตรการความปลอดภัยของบุคลากรที่ต้องปฏิบัติหน้าที่กับผู้นำสหรัฐฯ ระหว่างกักตัว รวมถึงมาตรการสกัดการแพร่ระบาด ทั้งที่มีผลตรวจเชื้อทีมคนสนิทของนายทริมปี ทั้งที่ปรึกษา ทีมหาเสียง วุฒิสมาชิก ติดเชื้อโควิด-19 แล้วยังน้อย 12 คน ขณะที่นายทริมปีปฏิเสธที่จะตอบคำถามของสื่อที่ถามว่า นายทริมปีเป็นตัวแทนเชื้อ หรือซูเปอร์ฮีโร่สปรดเคอร์หรือไม่

ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 6 ต.ค. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 85.7 ล้านคน เสียชีวิตรวม 1.05 ล้านคน ที่สหรัฐฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 7.88 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 2.15 แสนคน ตามด้วย

อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 6.69 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.08 แสนคน และบราซิลพบผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็น 4.94 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.47 แสนคน และผลจากการแพร่ระบาดของไวรัสสมรณะกระทบต่อธุรกิจทั่วโลก ล่าสุดสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ส ประกาศปลดพนักงาน 7,000 คนภายในสิ้นปีเนื่องจากแทบจะไม่มีคนใช้บริการ ขณะที่รัฐบาลสิงคโปร์กระตุ้นให้ประชาชนมีบุตร โดยจะมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1 หมื่นดอลลาร์สิงคโปร์ หรือเกือบ 2.8 แสนบาท หลังพบว่าประชากรส่วนใหญ่ระดับแผนการมีลูกในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด ขณะที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด อังกฤษ เผยแรงงานวิจัยผ่านวารสารการแพทย์เดอะแลนเซต ว่ายาต้านไวรัสเอชไอวี ต้นตอของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเอดส์ ไม่มีผลต่อการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 หลังการศึกษาชี้ว่ากลุ่มผู้ป่วยโควิดที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี มีอัตราการเสียชีวิตไม่ต่างกับกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตามปกติอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 29 และ 22 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ



ข่าวประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 12

สธ.กั้นตึงกองทุนสุขภาพระดับเขต

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบาย กลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นกลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ ขณะเดียวกัน แก่ผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างเป็นทางการ ผ่านระบบวิดีโอ

ว่า สธ.จะให้ความสำคัญสูงสุดต่อโครงการพระราชดำริ และโครงการเฉลิม

พระเกียรติฯ ขณะทีนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564-2566 ได้แก่ 1.การยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและ อสม. เน้นการสร้างเสริมสุขภาพให้คนไทยแข็งแรง 2.คนไทยทุกคนรอบค้อมีหมอประจำตัว 3 คน คือ หมอประจำบ้านหรือ อสม. หมออนามัย และหมอคอบครัว

2.เสริมสุขภาพ โดยจัดตั้งหน่วยงานพัฒนาวัดกรรมสุขภาพ ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นทั้งใน รพ.ขนาดเล็กและใหญ่ ที่สามารถนำมาต่อยอดเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ 3.ส่งเสริมสนับสนุนสมุนไพรไทย รวมทั้งกัญชากัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางแพทย์ ประชาชนเข้าถึงและได้ใช้เพื่อสุขภาพ 4.สุขภาพวิถีใหม่ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่วิถีปกติใหม่ โดยบุคลากรของ สธ.เป็นตัวอย่างในการสวมหน้ากากอนามัย 100% 5.เสริมสร้างความมั่นใจในการจัดการกับโรคโควิด-19 และ โรคอุบัติใหม่อื่นๆ

6.พัฒนาระบบบริการก้าวหน้า โดยเร่งผลักดันนโยบาย 80 บาทรักษาทุกที่ ซึ่งเป็นนโยบายของ รพว.สธ. โดยลดอำนาจจากส่วนกลาง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สป.สช.) โดยจัดตั้งกองทุนสุขภาพระดับเขต ซึ่งจะนำร่องที่กรุงเทพฯและเขตสุขภาพที่ 9 เพื่อเรียนรู้ปัจจัยสู่ความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากนั้นจะขยายไปที่เขตสุขภาพที่ 1 และ 12 โดยมีเป้าหมายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ จะได้ไม่ต้องเดินทางข้ามารักษาใน รพ.ในกรุงเทพฯ

ปลัด สธ.กล่าวต่อว่า 7.การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยดูแลทุก

ได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิต พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพจิตเชิงรุก โดยเพิ่มการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพจิตผู้ป่วยที่เข้ารับบริการใน รพ.ด้วย

8.การบริหารงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล สุขจิต ไปร่วมใส่ใจตรวจสอบได้ รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและผู้รับบริการใน รพ. และ 9.พัฒนา สธ.ให้เป็นองค์กรแห่งความสุข ขับเคลื่อนคำนิยาม สธ.ที่เน้นความรัก สามัคคี และมีวินัย ร่วมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ และพัฒนาคนให้เก่งกล้า.

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

รัฐไฟเขียวทุ่ม 1 หมื่นล้าน
จ้างงาน 1 ปี 6 หมื่นคนทั่วประเทศ

สู้ภัยโควิด
คืน 30 บาท
รักษาทุกที่
นำร่องกรุง
“กรม” เคาะทุ่มงบ
1 หมื่น ◆ อ่านต่อหน้า 11

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

รัฐไฟเขียว □ ต่อจากหน้า 1

กว่าล้าน จ้างงาน 6 หมื่นคนทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนละ 5 พันถึง 1.5 หมื่นบาท เล็ง ออกมาตรการพิเศษ ดึงคนวัย 3-4 ล้านคน ซ้อปได้สิทธิลดหย่อนภาษี ยืดเวลาเราเที่ยวด้วยกันถึงสิ้นปี “สบค.” เผย ดิดเชื้อโควิดรายใหม่ 10 ราย มาจากคูเวต-รัสเซีย-สหรัฐ-ฮ่องกง ทั้งหมดตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ “สธ.” เปิดแบบจำลองระบอบการ 2 ซี ต้องค่อย ๆ เปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว จ่อ ผลักดัน 30 บาท รักษาทุกที่ นำร่องกรุงเทพฯ-เขต 9 “สปสช.” แจง บัตรทอง กทม. รักษาได้ในคลินิก

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สบค.) เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดในไทย ว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 10 ราย 1.มาจากประเทศคูเวต 2 ราย เป็นชายไทยอายุ 38 ปี อาชีพรับจ้างเดินทางถึงไทยวันที่ 22 ก.ย. เข้าพักสถานที่กักกันของรัฐใน จ.ชลบุรี ตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ ตรวจครั้งที่ 2 ผลพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ อีกรายเป็นชายสัญชาติคูเวตอายุ 61 ปี เดินทางถึงไทยวันที่ 3 ต.ค. เข้าพัก

สถานที่กักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดใน กรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ 2.มาจากประเทศรัสเซีย 2 ราย เดินทางถึงไทยวันที่ 28 ก.ย. เป็นชายสัญชาติรัสเซีย อายุ 51 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเข้าพักสถานที่กักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดใน จ.สมุทรปราการ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ ส่งเข้ารับการรักษาใน รพ.เอกชน จ.นนทบุรี อีกรายเป็นหญิงสัญชาติรัสเซียอายุ 42 ปี เข้าพักสถานที่กักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดใน กทม. ตรวจผลพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ ส่งเข้ารับการรักษาที่ รพ.เอกชนใน กทม.

3.มาจากสหรัฐอเมริกา 3 ราย ทั้งหมดเป็นหญิงไทยอายุ 23 ปี อาชีพพนักงานโรงแรม เดินทางถึงไทยวันที่ 29 ก.ย. เข้าพักสถานที่กักกันของรัฐใน จ.ชลบุรี ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการ 4.มาจากฮ่องกง 3 ราย เป็นชายไทยอายุ 31 และ 40 ปี เดินทางถึงไทยวันที่ 23 ก.ย. เข้าพักสถานที่กักกันของรัฐใน จ.สมุทรปราการ ตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ ตรวจครั้งที่ 2 พบเชื้อแต่ไม่มีอาการ อีกรายเป็นหญิงไทยอายุ 22 ปี อาชีพพนักงานในสถานบันเทิง เดินทางถึงไทยวันที่ 29 ก.ย. เข้าพักสถานที่กักกันของรัฐใน กรุงเทพฯ ตรวจพบเชื้อแต่ไม่มีอาการถูกส่งเข้า

รับการรักษาที่สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี ขณะนี้มียอดผู้ป่วยอยู่ที่ 3,600 ราย รักษาหายแล้วอยู่ที่ 3,390 ราย ผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 59 ศพ รักษาตัวใน รพ. 151 ราย

สำหรับสถานการณ์ทั่วโลกมียอดผู้ติดเชื้อรวม 35,396,479 ราย รักษาหายแล้ว 26,888,658 ราย เสียชีวิต 1,045,942 ศพ สหรัฐคิดเชื้อสูงสุด 7,879,644 ราย ตามด้วยอินเดีย 6,882,073 ราย บราซิล 4,940,499 ราย รัสเซีย 1,225,889 ราย โคลอมเบีย 882,158 ราย ขณะที่เมียนมามียอดผู้ติดเชื้อสะสม 18,781 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่ 987 ราย

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงนโยบายกับผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกรมในสังกัดกระทรวง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผอ.รพ.ในสังกัด สธ.ทั่วประเทศ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 9 ข้อ

- 1.ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง เน้นการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค มากกว่าการรักษาหลังป่วย
- 2.เศรษฐกิจสุขภาพโดยจะทำอย่างไรให้ระบบ สธ. สามารถสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วย
- 3.ส่งเสริมสมุนไพร ภัยสุขภาพ ให้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าทางการ

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

แพทย์ แต่ต้องเฝ้าระวังเรื่องผลกระทบต่อสุขภาพด้วย

4.สุขภาพวิถีใหม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวิถีใหม่ อาหาร ออกกำลังกาย และความรอบรู้ด้านสุขภาพ เน้นการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก และล้างมือบ่อย ๆ 5.รับมือกับการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแถลงแบบจำลองการระบาดของโควิด-19 ในวันที่ 7 ต.ค. เวลา 13.00 น. โดยเราต้องมีการเปิดประเทศแต่เป็นแบบค่อย ๆ แจ่มประดูในระดับที่สามารถรับมือได้ โดยจะศึกษาว่าหากลดการกักตัวเหลือ 10 วัน มีโอกาสเสี่ยงเท่าไร 6.ระบบบริการกักตัวหน้าผกาค้น 30 บาทรักษาทุกที่ โดยจะเริ่มที่ กทม. และเขตบริการสุขภาพที่ 9 ก่อนเพื่อดูผลดีผลเสียก่อนทำต่อในเขตที่ 1 และ 2 ในปีถัดไป 7.ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ดูแลสุขภาพกลุ่มวัยอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นกลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ 8.ธรรมาภิบาลให้เป็นกระทรวงสีขาว ป้องกันการทุจริต โปร่งใสเพื่อประโยชน์ของประชาชน 9.องค์กรแห่งความสุข พัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ งานได้ผลคนเป็นสุขปลอดภัยสร้างผู้นำรุ่นใหม่

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีบอร์ด สปสช. อนุมัติให้ประชาชนมีสิทธิบัตรทองใน กทม. รักษาได้ทุก รพ. ว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ข้อเท็จจริงให้ผู้ป่วยบัตรทองใน กทม. เข้ารักษาได้ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ หรือสถานพยาบาลในระดับคลินิกทั่วไปเท่านั้น ไม่ได้รวมรพ.ทุกแห่ง และต้องเป็นผู้สัญญาบัตร สปสช. ด้วย ขณะนี้จะร่วมกับกรุงเทพฯพัฒนาคลินิกปฐมภูมิเพิ่มเติมอีกราว 400 แห่ง ส่วนเรื่องผู้ป่วยไม่ไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวนั้น ขอชี้แจงว่าหากรับบริการใน รพ.ระดับสูง ใบส่งตัวว่าไม่ใช่ใบส่งตัว เช่น หากผู้ป่วยไปนอน รพ.แล้วไม่ต้องกลับไปเอาใบส่งตัวอีก เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องการบริหารจัดการ เรื่องค่าใช้จ่ายเท่านั้น หากเป็นประวัติการเจ็บป่วยทาง รพ.อาจมีการสอบถามกันเอง หรืออาจให้ญาติไปรับประวัติมาภายหลัง อย่างไรก็ตามเรากำลังพัฒนาฐานระบบข้อมูลสุขภาพออนไลน์ สามารถดึงข้อมูลระหว่าง รพ.ได้เสีย นอกจากนี้จะเร่งแก้ไขระเบียบ เพื่อเตรียมการอีกหลายอย่างเพื่อให้ทัน 1 พ.ย. 63

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้จัดสรรเงินกู้ ตามกรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 10,629 ล้านบาท เพื่อจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา การจ้างงานตำบลละ 20 คนในพื้นที่ 3,000 ตำบลทั่วประเทศเป็นเวลา 1 ปี รวมทั้งหมด 60,000 คน ภายใต้โครงการ 1 ตำบล

1 มหาวิทยาลัย สำหรับค่าจ้างจะมีตั้งแต่เดือนละ 5,000-15,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุม สมศ. วันที่ 7 ต.ค. คลังจะเสนอมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ลักษณะเดียวกับข้อปช่วยชาติ ให้พิจารณาเพื่อเปิดให้มีผู้มีกำลังซื้อสูง และเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ราว 3-4 ล้านคน เข้ามาขอขบปึงและนำค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 1.5 หมื่นบาทมาลดหย่อนภาษีได้ โดยซื้อได้ทั้งสินค้าและบริการ เช่น อาหาร ของกินของใช้ที่จำเป็น โรงแรม ร้านอาหาร ไอศกรีม ยกเว้นสินค้าฟุ่มเฟือยคือสุราและบุหรี่ โดยเปิดให้ขึ้นทะเบียนและเริ่มโครงการเดือน ต.ค. โครงการนี้ห้ามคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคนที่ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเข้าร่วม เพราะถือว่าได้รับความช่วยเหลือจากรัฐแล้ว นอกจากนี้จะขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่จะสิ้นสุดเดือน ต.ค. ไปเป็น ธ.ค. เพื่อให้คนไทยและครอบครัวไปเที่ยวช่วงวันหยุดยาวและปิดภาคเรียนมากขึ้น

ขณะที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก มีผู้ป่วยกว่า 32.5 ล้านราย เสียชีวิต 1,037,971 ศพ โดยองค์การอนามัยโลก นายไมเกล โรอัน ผอ.ฝ่ายฉุกเฉิน กล่าวว่า ตัวเลขการติดเชื้อและเสียชีวิตทำให้ประเมินได้ว่า 1 ใน 10 ของประชากรโลกจำนวน 7,800 ล้านคน มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส ส่วนอาการป่วยของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐ ออกจาก รพ.ได้แล้วก่อนจะทวีตเตอร์ว่า จะกลับมาหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเร็ววันนี้ อย่างไรก็ตามโควิดและตัวเขารู้สึกกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้ง

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1

**นักท่องเที่ยวจีนประเดิมเข้าไทย
ลอตแรก 1.2 พันคน**
ททท.คุมเข้มตามกฎหมาย 'สธ.'
ไม่เร่งรีบหวั่นระบาดรอบ 2

ไทยพบป่วยโควิดอีก 10 ราย มาจากคูเวต-
ฮ่องกง-สหรัฐฯ-รัสเซีย ผู้ว่าฯททท.ยันตุลาคมนี้
นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ หรือ STV
บินเข้าไทยอย่างน้อย 2 กลุ่มจาก "จีน-
สแกนดิเนเวีย" ▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

ตามแผนเดิม ประมาณ 1,200 คน ข้ำ ททท.ไม่เร่งรัด ต้องเข้มมาตรการสาธารณสุข ล้นเปิดประเทศครั้งนี้ไม่ทำประชาชนเสี่ยงระบาด รอบ 2 แน่ ด้านผู้นำสหรัฐกลับทำเนียบขาว ถอดแมสให้สื่อถ่ายภาพ ทมอชี้สัญญาณบวก แต่ถือว่ายังไม่หายดี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (สบค.) สรุปสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน ประเทศไทยประจำวันว่า พบผู้ป่วยใหม่ 10 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,800 ราย ยอดสะสมของผู้รักษาหายแล้วยังอยู่ที่ 3,390 ราย มียอดสะสมผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่ 59 ราย เหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 151 ราย

10รายติดโควิดกลับจาก4ปท.

สำหรับผู้ป่วยใหม่ 10 ราย แบ่งเป็น 1.ผู้ที่มาจากลาว 2 ราย รายแรก เป็นชายไทย อายุ 38 ปี อาชีพรับจ้าง เดินทางถึงไทย เมื่อวันที่ 22 กันยายน ที่เที่ยวบินเดียวกับที่พบ ผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านั้น 3 ราย เข้าพัก สถานที่กักกันของรัฐในจ.ชลบุรี ตรวจหาเชื้อ ครั้งแรกวันที่ 26 กันยายน ผลไม่พบเชื้อ แต่ เมื่อตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 4 ตุลาคมผลพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ รายที่ 2 เป็นชายสัญชาติลาว อายุ 61 ปี เดินทางถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม โดยเป็นผู้ติดตามผู้ป่วยที่มารักษา ด้วยโรคอื่น เข้าพักสถานที่กักกันแบบทางเลือก ที่รัฐกำหนด (ASQ) ในกรุงเทพฯ จากการ ตรวจหาเชื้อครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผลพบ เชื้อ แต่ไม่มีอาการ ถูกส่งเข้ารักษาที่โรงพยาบาล เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ

2.ผู้ที่กลับจากรัสเซีย 2 ราย เดินทาง ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 ก.ย. ซึ่งเป็นเที่ยวบิน เดียวกันกับที่พบผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านั้น 1 ราย โดยรายแรกเป็นชายสัญชาติรัสเซีย อายุ 51 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เข้าพักสถานที่กักกันแบบ ทางเลือกที่รัฐกำหนดใน จ.สมุทรปราการ จาก การตรวจหาเชื้อครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ผล พบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ ถูกส่งเข้ารับการรักษา ในรพ.เอกชน ใน จ.นนทบุรี รายที่ 2 เป็น หญิงสัญชาติรัสเซีย อายุ 42 ปี เข้าพักสถานที่ กักกันแบบทางเลือกที่รัฐกำหนดในกทม. จาก การตรวจหาเชื้อครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ต.ค. ผล พบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ ถูกส่งเข้ารับการรักษา ที่โรงพยาบาลเอกชนใน กทม.

3.ผู้ที่มาจากสหรัฐอเมริกา 3 ราย ทั้งหมดเป็นหญิงไทย อายุ 23 ปี อาชีพพนักงาน โรงแรม เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 29 กันยายน เข้าพักสถานที่กักกันของรัฐในจ.ชลบุรี ตรวจ หาเชื้อครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ผลพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ 4.ผู้มาจากเขตปกครองพิเศษ ฮองกง 3 ราย โดย 2 รายเป็นชายไทย อายุ 31 และ 40 ปี เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่เที่ยวบินเดียวกับที่เจอพบ ผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านั้น 3 ราย เข้าพักสถานที่ กักกันของรัฐในจ.สมุทรปราการ จากการตรวจ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 กันยายน ผลไม่พบเชื้อ แต่เมื่อตรวจครั้งที่ 2 วันที่ 4 ตุลาคม ผล พบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ ขณะที่อีก 1 ราย เป็นหญิงไทย อายุ 22 ปี อาชีพพนักงานใน สถานบันเทิง เดินทางถึงไทยเมื่อวันที่ 29 กันยายน เข้าพักสถานที่กักกันของรัฐใน กรุงเทพฯ จากการตรวจครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผลพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ เข้ารักษาตัว ที่สถานรับตรวจออก จ.นนทบุรี

นทท.เข้าไทยลดแรก1.2พันคน

ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผย ความคืบหน้าการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ต่างชาติประเภทพิเศษ หรือ Special Tourist VISA (STV) แบบจำกัดจำนวนเข้าไทย ว่า ททท.กำลังดำเนินการตามระเบียบของ ประกาศกระทรวงมหาดไทยในการอนุญาตให้ ชาวต่างชาติเข้าประเทศได้ตามเงื่อนไขวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถเปิดรับ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาในประเทศไทยได้ตาม ที่ได้รับอนุญาต ขึ้นต้นว่าเดือนตุลาคมนี้จะมี นักท่องเที่ยวกลุ่ม STV เข้าประเทศไทยแน่นอน จาก 2-3 ประเทศ คือ จีน และสแกนดิเนเวีย ในจำนวนโควตาที่ได้รับอนุญาตคือสัปดาห์ละ ประมาณ 300 คน หรือเดือนละ 1,200 คน ส่วนการกำหนดวันที่แต่ละคณะจะเข้ามาใน ขยับวันได้ เช่น กลุ่มแรกที่เลือกกำหนดไว้ว่า เคยมีเที่ยวบินแรกนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา กลุ่มแรกคือ กลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีน 150 คน ในวันที่ 8 ตุลาคมแน่นอนได้ เพราะมีปัจจัยอื่นที่ ควบคุมไม่ได้ เช่น วันที่ 7 ตุลาคมเป็นวันหยุด วันชาติของจีน ทำให้ต้องมียุติเวลาเตรียมขั้นตอน ดำเนินงานพอสมควร ขอให้มั่นใจว่าททท. ไม่ได้รีบร้อน และทำโดยมาตรการที่เคร่งครัด เพื่อให้การเปิดประเทศครั้งนี้ไม่ทำให้ประเทศไทย อยู่ในความเสี่ยงระดับโควิด-19 ซ้ำ ขึ้นัน ว่าภายในเดือนตุลาคมนี้จะมีกลุ่มเอสทีวีเข้ามา ในประเทศไทยอย่างน้อยสองกลุ่มอย่างแน่นอน

'ทรมปี'กลับทำเนียบขาวแล้ว

ส่วนความคืบหน้าการป่วยติดเชื้อ

โควิด-19 ของประธานาธิบดีสหรัฐ โดนัลด์ ทรัมป์ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุง วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ว่า ผู้นำสหรัฐ เดินทาง ด้วยเฮลิคอปเตอร์ประจำตำแหน่ง ออกจาก ศูนย์การแพทย์ทหารแห่งชาติ วอลเตอร์ รีด ที่เมืองเบเธesda ในรัฐแมริแลนด์ กลับมายัง ทำเนียบขาว เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ตามเวลา ท้องถิ่น หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาล 3 วัน ทั้งนี้ที่ถึงจากเฮลิคอปเตอร์ ผู้นำสหรัฐฯขึ้นไปปรากฏตัวที่ระเบียงของ ทำเนียบขาว แล้วถอดหมวกก่อนมายังออก ทันที เพื่อให้ผู้สื่อข่าวซึ่งอยู่ด้านล่างบันทึกภาพ

สุขภาพสตรีหมายเลข1กักตัว

ก่อนหน้าผู้นำสหรัฐยังวิตกข้อความ เผยอาการป่วยของตัวเองว่า รู้สึกดีมากในระดับ ที่ดีกว่าเมื่อ 20 ปีที่แล้ว พร้อมเรียกร้องชาว อเมริกาอย่าหวาดกลัว และอย่าให้เชื้อโควิด-19 ครอบงำ โดยยืนยันว่ารัฐบาลพัฒนาวัคซีน และเทคโนโลยีรักษาโรคนี้อย่างดี ทรมปี ขึ้นันจะลงพื้นที่หาเสียง ขึ้นเวทีประชันวิสัยทัศน์ กับนางโจ ไบเดน ในวันที่ 15 ตุลาคม และ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามของผู้สื่อข่าวว่า ตัวเองเป็นซูเปอร์สปรดเดอร์หรือไม่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จัดพื้นที่ทำงานชั่วคราวให้ทรมปี อยู่ ใกล้สำนักงานของแพทย์ประจำตัว ที่ระบุอาการ ทรมปีว่ามีสัญญาณบวก แต่ยังไม่ถือว่าหายดี รวมถึงไม่ยืนยันจะให้ทรมปีลงพื้นที่หาเสียง หรือไม่ ด้านสำนักงานของสุขภาพสตรีหมายเลข หนึ่งประกาศว่า นางเมลาเนีย ทรัมป์ ยังไม่ออก จากพื้นที่กักบริเวณตามคำสั่งของคณะแพทย์ จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าหายดี

ปารีสยกระดับควบคุมสูงสุด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุง ปารีส ของฝรั่งเศสว่า กระทรวงสาธารณสุข ของฝรั่งเศสรายงานสถานการณ์โควิด-19 ใน รอบ 24 ชั่วโมงถึงช่วงเย็นวันจันทร์ตามเวลา ท้องถิ่น ขึ้นันผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 624,274 คน เพิ่มขึ้น 5,084 คน รักษาหายแล้ว 98,680 คน เพิ่มขึ้น 306 คน ส่วนสถิติสะสมของผู้เสียชีวิตอยู่ที่อย่างน้อย 32,299 คน เพิ่มขึ้น 69 คน ส่วนสถานการณ์ในกรุงปารีสสันถือว่า อยู่ในระดับวิกฤติในรอบสัปดาห์ ค่าเฉลี่ยการ พบผู้ติดเชื้อในเมืองหลวงและเขตปริมณฑลอยู่ที่ประมาณ 3,500 คนต่อวัน ทำให้รัฐบาลกลาง ประกาศยกระดับกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังโควิด-19 ระดับขั้นสูงสุด เพื่อเฝ้าระวัง ับบบรรสถาน บันเทิงต้องปิดบริการ งานเลี้ยง กิจกรรมกลาง แจ็งทุกประเภทไม่ได้รับอนุญาตให้จัด

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

ปิดบาร์ฟิตเนสโรยิม2สัปดาห์

ขณะที่การแข่งขันกีฬาในสนาม รวมถึงเทนนิสแกรนด์ สแลมเฟรนช์ โอเพน ที่กำลังเกิดขึ้นให้เดินหน้าต่อ ภายได้เลื่อนไปเดิมคือ จำกัดผู้ที่อยู่ในสนามไม่เกิน 1,000 คน นับรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันด้วย ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และนักกีฬาให้ถอดออกเมื่อต้องลงสนาม เช่นเดียวกับ ฟิตเนสและโรยิมให้ปิดชั่วคราว ส่วนสนามกีฬาในร่ม อาทิ สระว่ายน้ำ อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเข้าใช้บริการ ส่วนร้านอาหารยังเปิดบริการได้ตามปกติ แต่ต้องจัดโต๊ะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร นั่งร่วมโต๊ะได้ไม่เกิน 6 คน และทางร้านต้องบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกคน โดยเฉพาะชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ โดยกรุงปารีสถือเป็นเมืองที่สองของฝรั่งเศส ซึ่งตั้งอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมทางสังคมขั้นสูงสุดเป็นเวลา 2 สัปดาห์ต่อจากเมืองมาร์แซย์

เตือนฮ่องกงเสี่ยงเกิดระลอก4

นางแครี หล่ำ ผู้บริหารฮ่องกงเปิดเผยว่า สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกสามนั้นควบคุมได้แล้ว โดยมีผู้ติดเชื้อเกือบ 4,000 คน เสียชีวิต 98 คน ระหว่างต้นเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนกันยายน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า มีโอกาสเกิดระบาดระลอกสี่ปลายปีนี้ เพราะยังติดเชื้อในชุมชนแบบหาที่มาไม่ได้ ผู้คนมีกิจกรรมทางสังคมเพิ่มขึ้น และมีกิจกรรมท่องเที่ยวหรือแรเวลบับเบิลแล้ว

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า โรงเรียนมีความเสี่ยงติดเชื้อสูงไม่ต่างจากบ้านพักคนชรา หอพัก และที่พักตามไซต์ก่อสร้าง เพราะคนมาอยู่หนาแน่น ใกล้ชิดกันที่ปิดเป็นเวลานาน แม้สวมหน้ากากอนามัยก็เสี่ยงติดเชื้อได้ นักเขียนที่ติดเชื้อ ไม่แสดงอาการจะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อขนาดใหญ่อย่างเงียบๆ แต่แพร่ได้กว้างและไกลโดยที่ตัวเองไม่ป่วย ทำให้คนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุติดเชื้อได้

800ล้านคนทั่วโลกติดโควิด

องค์การอนามัยโลกคาดว่า ประชากรทั่วโลกอาจติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ไปแล้ว 1 ใน 10 หรือราว 800 ล้านคนจากประชากรทั้งโลก 7,800 ล้านคน โดยนพ.ไมค์ ไรอัน ผู้อำนวยการโครงการเหตุฉุกเฉินทางสุขภาพขององค์การอนามัยเผยต่อที่ประชุมพิเศษหรือมาตรการรับมือไวรัสโควิด-19 ที่สำนักงานใหญ่ในนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ ว่า ประมาณการมีประชากรโลกประมาณร้อยละ 10 ติดเชื้อไปแล้ว ต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่ละเขตเมืองเขตรอบบพ และแต่ละกลุ่ม สิ่งสำคัญคือ

ประชากรส่วนใหญ่ของโลกยังคงมีความเสี่ยงอยู่ การระบาดจะดำเนินต่อไป แต่โลกรู้ว่ามีเครื่องมือยับยั้งการระบาดและช่วยชีวิตคนได้ตั้งแต่ตอนนี้ โดยการติดเชื้อและเสียชีวิตใน 10 ประเทศรวมกันร้อยละ 70 ของทั้งโลก ในจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งอยู่ใน 3 ประเทศคือ สหรัฐ อินเดียและบราซิล



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 หน้า 8

ผู้ป่วยต่างชาติแห่เข้า 'เอเอชคิว' ช่วยฟื้นศก.

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) นำคณะผู้บริหาร สธ.เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงพยาบาลกักกันแห่งรัฐทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine: AHQ) ที่โรงพยาบาล (รพ.) บำรุงราษฎร์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานรองรับกลุ่มผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงผู้ติดตามที่เข้าโครงการเอเอชคิว

นายสาธิตกล่าวว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับว่าฟื้นฟูจากโควิด-19 เป็นที่ 1 ของโลก ทำให้ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ประสงค์จะเข้ามารับการรักษาพยาบาลภายในประเทศไทย ถือเป็นโอกาสดีในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดย สธ.จัดทำโครงการเอเอชคิว สร้างระบบการกักตัว ร่วมกับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ติดตามชาวต่างชาติได้รับการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ และเฝ้าระวังโควิด-19

"ขณะนี้ มีสถานพยาบาลเอกชนเข้าร่วมโครงการเอเอชคิวแล้ว 154 แห่ง มีผู้ป่วยเข้ามารักษาตัวแล้ว 701 ราย ผู้ติดตาม 522 ราย สร้างรายได้ให้ประเทศ 29.9 ล้านบาท โดยประเทศที่เข้ารับบริการมากที่สุด ได้แก่ กัมพูชา จีน ฮ่องกง มาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่วนกลุ่มโรคที่เข้ารับบริการมากที่สุด คือ อายุรกรรมหัวใจ (IVF) โรคมะเร็ง การศัลยกรรมแปลงเพศ

โรคหัวใจ" นายสาธิตกล่าว และว่า ในอนาคตจะเปิดสนามบินจังหวัดต่างๆ เพื่อรองรับการเดินทางของผู้ป่วยต่างชาติ และผู้ติดตามเพิ่มเติมกรณีที่จะต้องมีการต่อเครื่อง (Transit) และเปิดด่านทางบกเพิ่มเติม ได้แก่ ด่านบ้านแหลม (โพลิน/เสียมเรียบ/พระตะบอง) "จันทบุรี และ ด่านบ้านหาดเล็ก (เกาะกง/สีหนุวิลล์)"

ด้าน นพ.ธเรศกล่าวว่า สำหรับเกณฑ์ในการรับผู้ป่วย และผู้ติดตามชาวต่างชาติเข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกักกันแห่งรัฐทางเลือกนั้น ผู้ป่วยจะต้องนัดหมายกับสถานพยาบาลเอกชนที่รัฐกำหนดเป็นสถานที่กักกัน โดยสถานพยาบาลจะพิจารณาการนัดหมายจากผู้ป่วยและผู้ติดตามในกลุ่มประเทศที่ไม่มีการระบาดของโรคโควิด-19 หรือรุนแรงน้อย

"ผู้ป่วยและผู้ติดตามจะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานตามที่ ศบค.กำหนด อาทิ ใบรับรองแพทย์ กรมธรรม์ที่ครอบคลุมโรคโควิด-19 ที่ผลตรวจโรคโควิด-19 ที่ออกให้ก่อนเดินทางล่วงหน้า 72 ชั่วโมง ฯลฯ และเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว สถานพยาบาลจะมารับตัวผู้ป่วยและผู้ติดตามจากสนามบินหรือด่านชายแดนเพื่อไปกักกันตัว 14 วัน ในระบบปิด พร้อมตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 หากพบอาการของโรคโควิด-19 จะแจ้งไปยังสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และกรมควบคุมโรคในพื้นที่ทันที โดยกระบวนการทั้งหมดนั้น ผู้ป่วยและผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด" นพ.ธเรศกล่าว